



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน โทร. ๐๓๒ ๕๒๓ ๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๕

ที่ ปช.๐๐๐๓๒.๒๐๑/ ๗๐๓

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒  
สำหรับหน่วยงานภายในสังกัดโรงพยาบาลหัวหิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน

### ๑. ต้นเรื่อง

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน นั้น

### ๒. ข้อพิจารณา

กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน พิจารณาแล้ว จึงได้จัดทำแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับกลุ่มงาน/งานในสังกัดโรงพยาบาลหัวหิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลหัวหิน

### ๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) โรงพยาบาลหัวหิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามตัวชี้วัดของการตรวจราชการ ตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ ได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อ EB ๘ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและข้อ EB ๙ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับหน่วยงานภายในสังกัดโรงพยาบาลหัวหิน และอนุญาตให้นำประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหัวหิน และอนุญาตให้ใช้บันทึกนี้แจ้งเวียนให้กลุ่มงาน/งานสังกัดโรงพยาบาลหัวหิน ถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัดที่แนบมาพร้อมนี้

(นางดารารัตน์ รังนรักษ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน

วิวัฒน์ ไชยพิทักษ์  
(นายวิวัฒน์ ไชยพิทักษ์)  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์  
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการฯ